



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี)

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี) นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า
๑. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป หรือถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑.๑ ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๑.๒ ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผู้ขึ้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่
ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ที่หมายเหตุระบุว่าเป็นผู้ได้รับการจัดจ้าง
ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ พร้อมทำสัญญาจ้าง และให้นำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ มายื่นด้วย ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒
จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสาน ปานคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

แนบท้ายประกาศ

๑/๑

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	660201001	นาย บรรดิษฐ์ แสงทอง	ผู้ได้รับการจัดจ้าง

